

## "ชัยยศ" ลอยแพมหาลัยติด 2,500 คน หลังหลักสูตรการศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์

นำเสนอเมื่อ : 6 มิ.ย. 2559

ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 5 มิ.ย. 2559 18:56  
ได้นำเสนอข่าวกรณีครูสภาไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ม.กรุงเทพธนบุรี กว่า 2,500 คน  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### "ชัยยศ" เผยมีคนขอเคลียร์นอกรอบ กรณีลอยแพมหาลัยติดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2,500 คน แฉยังมีมหาลัยทั้งรัฐ-เอกชนทำผิดเกณฑ์ เตรียมขึ้นบัญชีดำจับตาพิเศษ

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า  
ความคืบหน้าการตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  
เกินกว่าจำนวนที่ขออนุญาตกับทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งถือว่าผิดหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
ทำให้คณะกรรมการคุรุสภาไม่สามารถออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาได้นั้น

จากข้อมูลพบว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยอีกนับ 10 แห่ง  
ที่ถูกตรวจสอบพบว่าได้เปิดสอนเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตจาก สกอ. มีทั้งมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ  
และมหาวิทยาลัยเอกชน กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ซึ่งตนได้รายงาน พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รรมว.ศึกษาธิการ  
แล้ว

"ส่วนตัวยืนยันที่จะไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้  
เช่นเดียวกับมหาลัยติดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2,500 คน  
เพราะต้องทำเป็นมาตรฐานเดียวกัน แผลสุดท้ายจะมีผู้ใหญ่ติดต่อมายังตนเพื่อขอให้ช่วยเหลือ  
แต่ตนก็ขอยึดตามหลักเกณฑ์ที่ต้องการ"

ดร.ชัยยศ กล่าวอีกว่า ขณะนี้  
สกอ.กำลังตรวจสอบข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดสอนผิดหลักเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนดบ้าง ทั้งนี้  
อาจจะมากกว่า 10 แห่ง ที่คุรุสภาตรวจพบก็ได้ ซึ่งตนเห็นด้วยที่  
สกอ.จะเอาจริงเอาจังในการกำกับดูแลใหม่มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด  
เพื่อดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐาน จะปล่อยให้เหมือนที่ผ่านมาไม่ได้ ยิ่งไม่ทำอะไรยิ่งถูกมองว่าเป็นเสือกระดาษ

นอกจากนี้ ตนยังเตรียมหารือกับ สกอ.เพื่อขึ้นบัญชีดำ  
และต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษมหาวิทยาลัยที่ตรวจสอบพบว่าได้กระทำผิดหลักเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนดด้วย

"ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบางแห่งคิดแต่จะหาเงินเข้ากระเป๋า ไม่คำนึงถึงคุณภาพการศึกษา  
แต่หลังจากนี้มหาวิทยาลัยจะต้องหันกลับมาคิดใหม่  
เพราะหากมหาวิทยาลัยเปิดสอนผิดหลักเกณฑ์คุรุสภาจะไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้  
จะมาหวังใช้วิธีจับเด็กเป็นตัวประกันเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้ และในปี 2561  
คุรุสภาได้ออกระเบียบไปแล้ว ใครที่จบคณะศึกษาศาสตร์ และครุศาสตร์ ไม่ว่าจะระดับใดก็ตาม  
ถ้าจะมาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ในปีสุดท้ายของการเรียน  
หากผ่านจะออกใบอนุญาตให้ แต่ถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ออกให้เพราะถือว่าไม่มีคุณภาพ

ซึ่งขณะนี้ครูสภาได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว" ดร.ชัยยศ กล่าว

ที่มา [ไทยรัฐออนไลน์ 5 มิ.ย. 2559 เวลา 18:56 น.](#)